
 
รายงานการประชุมสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติประจำเดือนกรกฎาคม 2562 

 ครั้งท่ี 9/2562 
วันจันทร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2562  

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารใหม่ สถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ กรมอนามยั 
---------------------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
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3. นางกิติมา   พัวพัฒนกลุ  หัวหน้ากลุ่มวิจัยนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลย ี
4. นายสุทิน  ปุณฑริกภักดิ ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์
5. นางสุรพีร  เกียรติวงศ์คร ู  รักษาการหัวหน้ากลุ่มศูนยส์าธิต 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. นางสาวกัญจนา กันทะศร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
7. นางสาวเขมิกา  ฉัตรก้องภพ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
8. นางสาวพรชเนตต ์   บุญคง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสาวเพลิน          วิญญูกุล      นักจิตวิทยาชำนาญการ 
10. นางสาวพิชชานันท์   ทองหล่อ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวศิรประภา สายสวาท  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
12. นางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ ่  นักวิชาการศึกษา 
13. นางสาวมาน ิ เนกขัมม ์  นักวิชาการศึกษา 
14. นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์  นักวิชาการศึกษา 
15. ว่าที่ ร.ต.รุ่งทิวา      จำปาทอง  นักวิชาการศึกษา 
16. นางพรทพิย์           วรวิทย์   นักวิชาการศึกษา 
17. นางสาวอรญัญา      ทับน้อย   นักวิชาการศึกษา 
18. นางวิภา                ผุยมา   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส.2 
19. นางมะณีวรรณ       หลีพงษ์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส.2 
20. นางประสพสุข    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส.2 
21. นางมนัสนันท ์ สรรพสทิธ์ิ  ธุรการและบริการเอกสาร 
22.  นางสาวสิรมิา        พาลาภ   พี่เลี้ยง 
23.  นางวิมล              หมวกแสง  พี่เลี้ยง 
24.  นางสายชล           ตรีทวีกาศ  พี่เลี้ยง 

 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
 1.1 การประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก MCH Board ระดับประเทศ 

แพทย์นนธนวนัณท์  สุนทรา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรือ่งการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และ
เด็ก MCH Board ระดับประเทศ ที่มีทุกกรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้ทราบสถานการณ์แม่ตายสูง 
ได้แก่พื้นที่ เขต 12 8 11 ทั้งนี้ได้มีนโยบายกำหนดเป้าหมายที่ 0 ราย เมื่อมีการคลอดบุตรต้องไม่มีการ
เสียชีวิต ส่วนเด็ก 6 เดือน – 5 ขวบ ต้องเสริมยาธาตุเหล็ก โดยร่วมกับอาหาร เช่น ไข่แดง ตับ ผักสีเขียว 

มติประชุม รับทราบ 

 1.2 การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จากการประชุม Conference กับศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง และหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แพทย์

นนธนวนัณท์  สุนทรา นำเสนอประเด็นที่ได้ชี้แจงกับพื้นที่ใน 3 เรื่อง 1) การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2) การส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 3) การสร้างสนามเด็กเล่น ทั้งนี้สนามเด็กเล่นจะพัฒนาสนาม BBL ของสถานบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติเป็นต้นแบบ โดยลานเล่นต้อง Invest  จากชุมชน รองอธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงอัมพร 
เบญจพลพิทักษ์ ฝากให้เชิญชวนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประเมินตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และพัฒนาให้อยู่ในระดับ A ให้ได้ ทั้งนี้อธิบดีกรมอนามัยแนะนำให้
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ชวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดองค์การอาหารและยา มาพัฒนา
และจัดทำรูปแบบเดียวกัน รองรับลูกหลานเจา้หน้าที่ในกระทรวง ซึ่งในศูนย์วัลลภ ไทยเหนือ อธิบดีให้ทัม
มัณฑนากรเข้ามาออกแบบใหม่เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน งบประมาณรวม 14 ล้านบาท และขอให้นายแพทย์
ธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน
การดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้ 3ช: ชักชวน ช้ีแนะ และช่วยเหลือสนับสนุน 

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  นำเสนอ
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้ 3ช ดังนี้ 1) ชักชวน 
สร้างแรงบันดาลใจ หน้าที่สายบนนำเสนอประเด็นสำคัญผ่านเวทีการประชุมต่างๆ ให้รองอธิบดี และ
อธิบดี เข้าใจและสนับสนุนการดำเนินงาน สายระดับเดียวกันในกระทรวงชวนองค์การอาหารและยาเข้า
ร่วมพัฒนาและประเมินตนเอง 2) ชี้แนะ ทำความเข้าใจ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติต้องอธิบายให้ได้ เน้นการช่วยเหลือเด็ก ขบวนการส่งเสริมเลี้ยงดูเด็กในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องมรสนามเด็กเลาน ส่งเสริม 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลัง
กาย ชักชวนให้พ่อแม่เล่นกับลูก และ 3) ช่วยเหลือสนับสนุน ให้ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สนับสนุนการใช้คู ่มือการกระตุ ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ในการเฝ้าระวังเรื่อง
พัฒนาการเด็ก 

มติประชุม รับทราบ 

1.3 การจัดประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู ่งานวิจัย (National Health R2R Forum) 
ประจำปี 2562 โดยสถานบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยR2Rดีเด่น ประจำปี 2562 ในประเภทผลงานสนับสนุนการบริการ จำนวน 1 เรื่อง คือ 
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผักในเด็กปฐมวัยของศูนย์วัลลภไทยเหนือ ผู้วิจัย นางภัคพีรา
พร สุขแก้ว และนางสาวอัญชลี ชัดเลาะมาน ซึ่งจะมีการนำเสนอ Oral Presentation เนื้อหาเตรียม 10 



Slide ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ข้ึนเวทีนำเสนอ 1 คน และมีส่งPoster นำเสนอ 2 เรื่อง ได้แก่ ร้อยสร้าง
ลูก และการปลูกข้าว ของสถานอนามัยเด็กกลาง  

มติประชุม รับทราบ 

1.4 การจัดประชุมวิชาการทันตสุขภาพ  
     แพทย์นนธนวนัณท์  สุนทราแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบเรื่องการประชุมวิชการทันตสุขภาพ ป ี2562 

ขอความร่วมมือครูและนักวิชาการส่งผลงานเข้าประกวด  

    นางกิติมา พัวพัฒนกุล เนื่องจากโครงการ R2R ได้สิ้นสุดลงแล้ว ขอมอบงานวิชาการให้กับ
คณะกรรมการ กพว. เพือ่ขับเคลื่อนงานวิชาการสถาบันต่อไป 

มติประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  การรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 และครัง้ที่ 8/2562 ได้ทำหนังสอืเวียนกลุ่ม
งานให้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมแล้ว 

มติประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 ติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  
      นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ ได้ชี ้แจงให้ที ่ประชุมทราบเรื ่องการขับเคลื ่อนแผนและปรับแผนการ
ดำเนินงานเพื่อขอใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ป้ายแผนผังองค์กรในอาคารใหม่วงเงิน 18,100 
บาท กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้ทำหนังสือจัดซื้อจัดจ้างแล้วระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 10 วัน ส่วน
ลานจอดรถ อยู่ระหว่างตรวจรับ 

มติประชุม รับทราบ 

 

    3.2 รายงานประจำปี 2561 สถาบันพัฒนาอนามัยเดก็แห่งชาติ 
นายสุทิน ปุณทริกภักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายงานประจำปี 2561 สถาบันพัฒนาอนามัย

เด็กแห่งชาติ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ความเรียบร้อย ไม่มีงบประมาณในการจัดพิมพแ์ต่จะทำในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ข้ึนเว็บไซต์ 

     แพทยห์ญงินนธนวนันท์ สุนทรา ขอช่ืนชมการออกแบบรายงาน ประจำปี 2561 มีความ 
Classic ดี  

มติประชุม รับทราบ 

3.3 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562 รอบ 5 เดือนหลัง 
นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ ตามที่มีหนังสือขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก รวบรวม

ข้อมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ส่งข้อมูลทาง email ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มี 3 ตัวช้ีวัดที่ส่ง
ข้อมูล คือ ตัวชี้วัดที่ 2.1 2.2 และ2.5 เนื่องจากใกล้กำหรดปิดระบบแล้วขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดที่เหลือส่งข้อมูลหลักฐานพร้อม SAR แนบมาทางอิเมลล์ เพื่อกลุ่มบริหารยุทธศาสตรจะทะยอย นำ
ข้ึนระบบ DOC และwebsite ต่อไป  



มติประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1 นำเสนอผลงานรอบ 9 เดือน 

กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู นำเสนอผลงาน รอบ 9 เดือน และมีเรื่องที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 

คือ ศูนย์เด็กอ่อน ได้มีการส่งรายชื่อประกวดนานแล้วแต่ยังไม่ได้ชื่อที่หลากหลาย ซึ่งขอยกวาระไปครั้ง
หน้า เพราะการจัดต้ังศูนย์ดูแลเด็กอ่อนนั้น ต้องอาศัยทีมสหวิชาชีพ เข้ามาช่วยในการจัดต้ังอาจจะต้องใช้
เวลา ในการเตรียมข้อมูล หรืออุปกรณ์และสถานที่ จากการสำรวจความต้องการในการพัฒนาเจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่อยากพัฒนาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฝึกสอนทักษะประสบการณ์ให้กับเด็ก ถือเปน็การ
พัฒนาศักยภาพของครู จำเป็นต้องมีการทำแผนพัฒนาพัฒนา ศักยภาพบุคลากร 

แพทย์หญิงนนธนวนันท์ สุนทรา การจัดทำแผนพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่มอบให้คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร/คณะกรรมการ กพว.ประชุมหารือเพื่อวางแผนพัฒนาทักษะบุคลากรในปี 2563 

มติประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 

กลุ่ม บริหารยุทธศาสตร์ 
นางสาวพิชชานันท์ทองหล่อ นำเสนอผลงานรอบ 9 เดือน ให้ที่ประชุมทราบ และการจัดทำแผน

งบประมาณงบลงทุนปี 63 ได้มีการดำเนินการไปแล้ว จะมีการดำเนินงานล่วงหน้า 2 ปีข้ึนจะทำในช่วง
กรกฎาคม ของทุกปี ส่วนงบดำเนินงาน แผนงานโครงการและกิจกรรม ระดับกรมได้มีการ ขับเคลื่อนผ่าน 
cluster แม่และเด็ก ช่วงนี้จะเป็นกิจกรรมขาลง สถาบันต้องทำแผนรองรับกิจกรรมที่ กรมจัดสรรงบมาให้ 

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ อธิบายถึงโครงการปี 63 ในงานวิชาการจะมีการผลิตองค์ความรู้ พัฒนา
รูปแบบภายใต้ 3 โครงการ 6 กิจกรรม  ซึ ่งจะมีโครงการที ่พัฒนาการเด็ก เป็นการพัฒนารูปแบบ 
ครอบครัวคุณภาพ และมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ มาตรฐานชาติ dspm ศูนย์พัฒนาเด็ก และใน
เดือนสิงหาคม ปี 2562 จะขอนัดนักวิชาการประชุมจัดทำแผนเรื่องงานปี 63 ในขาลง และแนวทางการ
ขับเคลื่อน 3ช ให้เป็นรูปประธรรมมากข้ึน 

นางกิติมา พัวพัฒนกุล แผนการดำเนินงานในป ี63 ควรทำแนวทางในการจัดทำแผนวิจัย ในปี 
2564 โดยขับเคลื่อนงานวิจัยให้ผ่าน วช. งาน dspm  สนามเด็กเล่น โรงเรียนพ่อแม่ 

แพทย์หญิงนนธนวนันท์ สุนทรา การจัดทำแผนขาลงจะมีการจัดประชุมปรับกิจกรรมในเดือน
สิงหาคม 2562 มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุม 

มติประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 

กลุ่มวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นางสาวพรชเนตต์ บุญคง นำเสนอผลงานรอบ 9 เดือน และส่วนจัดพิมพ์หนังสือ DSPM ใน ปี 

2563  ได้รับงบประมาณจาก สปสช.จำนวน 20 ล้าน ส่วนเนื้อหาอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาแก้ไข จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์เล่มหนังสือเดือนกุมภาพันธ์ 2563  

      นางกิตมิา พัวพฒันกลุ กลุ่ม วนถ.ม ีวิจัย 2 เรื่อง และเป็นวิจัยระดบั National Lead การเอา
งานวิจัยมากำหนด PA จะถูกติดตามหลายทางบีบรัดการทำงานและติดตามงบประมาณ 

      แพทยห์ญิงนนธนวนันท ์สุนทรา จากที่ทีม กพร.มาเยี่ยมหน่วยงาน และให้การแนะนำพร้อมช่ืน
ชมงานวิชาการ วิจัย R2R รวมถงึท่านอธิบด ีการทำงานในระดับ National Lead ส่วนหนึ่งต้องนำไป
เผยแพร่ต่อ และผลงานทีผ่่านมาขอช่ืนชมว่ามีการขับเคลือ่นได้ดี 



มติประชุม รับทราบ 

กลุ่มอำนวยการ 
นางสาวศิรประภา สายสวาท แจ้งให้ที่ประชุมทราบเนื่องจากหัวหน้าลาป่วยไม่ได้มอบหมายงาน

ไว้ ผลงานของกลุ่มอำนวยการขอนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป  
มติประชุม รับทราบ 

     4.2 เตรียมงานเเถลงข่าวเรื่องเปิดตัวหนังสือแนวทางการจัดอาหาร บริบาลน้ำ และสร้างสุขภาว 
ะท่ีดีใน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ สนาม BBL สถานอนามัยเด็กกลาง 

แพทย์หญิงนนธนวนันท์ สุนทรา แจ้งให้ที่ประชุมทราบทาง UNICEF จะมาแถลงข่าวเปิดหนังสือ
แนวทางการจัดอาหาร บริบาลน้ำ และสร้างสุขภาว ะที่ดีใน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันที่ 14 สิงหาคม 
2562  ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ  สนาม BBL สถานอนามัยเด็กกลาง สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติอธิบดกีรมอนามัย เป็นประธาน ที่ได้นำมาจัดที่สถานอนามัยเด็กกลาง เพื่อให้
อธิบดีเป็นประธานในการเปิดสนาม BBL และเป็นการประชาสัมพันธ์สนาม BBL อีกทั้งจะมีสื่อหลาย
หน่วยงานมาทำข่าว การจัดงานครั้งนี้ต้องขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มมาช่วยกัน  ขอให้ทีมครูมา
ช่วยกันออกแบบการจัดงาน 

ว่าที่ร้อยตรีรุ่งทิวา จำปาทอง นำเสนอรูปแบบการจัดสนามและการเตรียมฐานองค์ความรู้  5 
ฐาน ฐานต้นไม้ ฐานธารน้ำไหล ลานนิทาน ดินทรายดินเหนียวดินโคลน และฐานสวนผัก โดยฐานการจัด
สนามเพิ่มเติมคือการซื้อดินเหนียวหรือโคลนมาเติม  

แพทย์หญิงนนธนวนันท์ สุนทรา การจัดทําป้ายชื่อต้นไม้ ให้จัดทำเป็นป้ายภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย จัดให้ดูดีโดยใช้งบน้อยที่สุด เพื่อให้งานขับเคลื่อนขอมอบหมายงาน ดังนี้  

1. ให้จัดทำรูปแบบคณะกรรมการและขอมอบให้นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ เป็นประธาน 
มอบนางกิติมา พัวพัฒนกุล เป็นรองประธาน มอบนางเบ็ญจวรรณ วงใหญ่ กำหนดรายช่ือ
คณะกรรมการและบทบาทหน้าที่  

2. ให้แต่ละกลุ่มส่งรายช่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทีมต้อนรับและถ่ายภาพ 
3. งบประมาณ ภายในวงเงิน 9,500 บาท มอบนางเบ็ญจวรรณ วงใหญ่ เป็นผู้ยืมเงิน 

มติประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 

4.3 คำของบลงทุนปี 2564 

นายสุทิน ปุณทริกภักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบขอให้ทุกกลุ่มทำเรือ่งขอแผนงบลงทุนปี 2564 มา
ที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  

มติประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 แผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2564 – 2567  

นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นำเสนอแผนคำของบลงทุนค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2564 – 
2567  

มติประชุม เห็นชอบแผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2564 – 2567  
 

เลิกประชุมเวลา 16.40 น. 



นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นายสุทิน ปุณฑริกภักด์ิ ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


